



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คณะทำงานรวบรวมข้อมูลฯ กิจกรรมฯ โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๗๑๒)

ที่ กท ๐๒๐๐/๕๐๓๐

วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอก

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุป  
ประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอก ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

จอร์จ

(นายเอกวิทย์ อัมระपाल)

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.

รักษาราชการแทนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



สำนักงานเลขาธิการ, สลป.  
 เลขที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕  
 วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 รับที่ สลป. กทม. ๑๓๗  
 วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐ น.  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑ ต่อ ๑๐๒๓)

ที่ กท ๐๒๐๐/ ๔๗๕๘

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่กิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอก

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่กิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอก

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการสรุปสาระสำคัญและขอสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอก (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**อภ. - ล.**

(นางศุภมาส เลขาธิการกุล)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(นางวันทนี วัฒนนะ)  
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุปสาระสำคัญ และประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนจากกิจกรรมฯ
- สำเนาเรียน รบ.กทม. เพื่อทราบ ติดตามและรายงานผลให้ ผว.กทม. ทราบ

(นายชจิต ชัชวานิชย์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” สำนักงานเขตหนองจอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เขตหนองจอก

การบริหารจัดการ/ปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

ที่	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
๑	<p>ที่ประชุมได้รับฟังและพูดคุยการบริหารจัดการและปัญหาในการปฏิบัติงานของ สนข.หนองจอก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ บ้านหนังสือ</p> <p>- ให้พิจารณาปรับปรุงบ้านหนังสือ จัดสรรงบประมาณติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหาอากาศร้อนให้กับเด็ก</p>	สนข.หนองจอก
	<p>๑.๒ อุปกรณ์กีฬา</p> <p>- ให้ดำเนินการกระจายอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับบริจาคมา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ให้กับสถานกีฬา</p>	สวท.
	<p>๑.๓ สนามบางกอกอารีนา</p> <p>ปัจจุบันใช้เป็น รพ.สนาม ของ รพ.เอราวัณ ๒ ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ประมาณ ๕๐ ราย</p> <p>- เห็นควรให้ ประสาน สวท. พิจารณาการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า</p>	สนข.หนองจอก สวท.
	<p>๑.๔ ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง</p> <p>- ให้แต่ละเขตเลือกถนนเส้นหลัก หรือเกาะกลาง ในจุดที่ประชาชนเห็นง่าย เพื่อปลูกต้นไม้ โดยให้เลือกชนิดต้นไม้ที่มีสีส้ม ออกดอกเป็นฤดูกาล</p>	สนข.หนองจอก สสส.
	<p>๑.๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>- พยายามส่งเสริมให้ประชาชนเสนอโครงการที่ตนเองสนใจ โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อเสนอ ของบประมาณ</p> <p>- ให้ สนข. รายงานเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมาเสนอ ป.กทม.</p>	สนข.หนองจอก
	<p>๑.๖ ปัญหาการจัดเก็บขยะ</p> <p>มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดเก็บขยะ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของชุมชน หมู่บ้าน ในขณะที่ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการยังเท่าเดิม ซึ่งทางเขตดำเนินการแก้ปัญหาโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะเบื้องต้น เขตจัดทำพื้นที่รองรับขยะเปียก เช่น เศษผัก เพื่อนำขยะมาทำปุ๋ยอินทรีย์ มีการกำหนดให้หมู่บ้านที่ขออนุญาตจัดสร้างใหม่จัดหาที่พักขยะกลาง เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บขยะของเขตและขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านช่วยทำถังคอนเทนเนอร์สำหรับทิ้งขยะ ซึ่งจะช่วยให้เขตจัดเก็บขยะได้เร็วขึ้น ใช้คนน้อย</p>	

ที่	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
	- ให้มีการกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะคัดแยกขยะ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางดำเนินการ	รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธ์ุ)
๑.๗	การดำเนินการแก้ไขปัญหา - ให้ สนข. ทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาด ลอกคูคลอง ปลุกต้นไม้ ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ทั้งก่อนและหลังดำเนินการ และทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานของเขตด้วย	สนข.หนองจอก
๑.๘	ให้ปรับปรุงห้องอาบน้ำของศูนย์สร้างสุขทุกวัย	สนข.หนองจอก
๑.๙	สุขภาพดี - ส่งเสริมการดำเนินการของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน - ให้เสนอของบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	สนข.หนองจอก
๑.๑๐	ปัญหาจากประชาชนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ ฟองดูว์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องถนนชำรุด ซึ่งดำเนินการได้ไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากไม่มีงบประมาณ - ให้ สนย. ช่วยดูว่าเขตขาดเหลืออะไร และแนะนำเกี่ยวกับวัสดุซ่อมแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยเน้นดำเนินการกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. รวมถึงดูมาตรฐานในการก่อสร้างด้วย	สนข.หนองจอก สนย.
๑.๑๑	ปัญหาจากการที่มีประชาชนหรือเอกชนมอบพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นดินลูกรัง หินคลุก ไม่เคยได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นทางสาธารณะ โดยไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง เฉลี่ยเดือนละ ๒ - ๓ เส้นทาง จากนั้นก็ร้องเรียนให้เขตดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นถนนคอนกรีต ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นปัญหาสะสมของเขต - ให้หารือกับกรมที่ดิน เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการยกที่ดินให้เป็นสาธารณะ	รพว.กทม. (นายจ๊กกพันธ์ุ) รพว.กทม. (รศ.วิศญา)
๑.๑๒	การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ ให้เน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุได้โดยตรง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ตลอดและเห็นปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการรายงานได้	สนข.หนองจอก
๑.๑๓	ปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกหน้าสำนักงานเขต ถึงสามแยกสกุลดี เนื่องจากมีลักษณะเป็นคอขวดทำให้การจราจรติดขัด ซึ่งทางเขตมีแผนจะขยายช่องเดินรถเพิ่มเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินรถ - ผว.กทม. เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหการจราจร เช่น การเพิ่มเส้นทางใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหน้าเขต	สนข.หนองจอก สจส. สนย.

ที่	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
	<p>๑.๑๔ โครงการปรับปรุงถนนสังฆประชา ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีการวางท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับ ประชาชน สนข. มีโครงการปรับปรุงถนนเป็นระยะทาง ๒.๕๐ กิโลเมตร ใช้งบประมาณ ๗๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- พิจารณาโครงการปรับปรุงถนนสังฆประชา เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	รพว.กทม. (รศ.วิศญา)
	<p>๑.๑๕ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘</p> <p>- ให้นั้น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม ๖๐๘ มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แนะนำให้ใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ที่เป็นที่นับถือในชุมชน มาให้ความรู้เป็นสื่อกลางในการรณรงค์</p>	สนข.หนองจอก
	<p>๑.๑๖ ปัญหาการโดยสารประจำทางที่วิ่งเส้นทางสังฆสันติสุข มีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่</p> <p>- ให้ดูเรื่องรถโดยสารประจำทาง และการเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่</p>	รพว.กทม. (รศ.วิศญา)

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนจากประชาชน ในกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๗

สำนักงานเขตหนองจอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

	สรุปข้อร้องเรียนและข้อสังเกต	มอบหมายโดยคณะผู้บริหาร
๑	<p>รับเรื่องร้องเรียนจากการลงพื้นที่พบปะประชาชน</p> <p>(๑) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี</p> <p>(๒) ชุมชนเคหะคลองกรุง โชน ๖</p> <p>๒.๑ ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตก เนื่องจากมีการสร้างกำแพงสูง ๒ ม. เป็นคันกันน้ำโดยรอบชุมชนฯ ทำให้น้ำท่วมขัง ๑-๒ วันถึงจะลดลง และขอให้เอาบ้านที่ปลุกข้างคลองนอกคันกันน้ำออก เนื่องจากทำให้น้ำไม่สามารถขุดลอกคลองได้ ทำให้คลองตื้นเขิน</p> <p>(๓) งานก่อสร้างทำนบ (บริเวณคลองลำชะล่า ช.ร่วมพัฒนา ๖)</p> <p>๓.๑ ขอให้นำผักตบชวาและวัชพืชในคลองที่ตัดทิ้ง ขึ้นมาไว้ริมคลอง หรือนำไปทิ้งที่อื่น เพื่อมิให้ไหลลงคลองไปเป็นขยะทำให้น้ำเสีย และคลองตื้นเขิน</p> <p>๓.๒ ขอให้ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำชะล่าบริเวณ ช.ร่วมพัฒนา ๑ เนื่องจากพื้นถนนต่ำและทรุดตัว</p> <p>๓.๓ ขอให้ขุดลอกคลองลำชะล่า</p> <p>๓.๔ ขอให้ปรับปรุงถนนบริเวณทางโค้งจุดก่อสร้างทำนบ เนื่องจากถนนแคบและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง</p> <p>(๕) ชุมชนเคหะคลองกรุง โชน ๕ (โครงการสวนผักอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน)</p> <p>๕.๑ ขอให้จัดทำหลังคาโดมลานกีฬาของชุมชน</p>	<p>- สนข.หนองจอก</p> <p>- สนข.หนองจอก</p> <p>- สนข.หนองจอก</p>